

Số: 22/BC-HDND

*Duyên Hải, ngày 19 tháng 12 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp ý kiến trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Duyên Hải khóa X**

Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa X, như sau:

#### **I. CÁC NGÀNH CHUYÊN MÔN TRẢ LỜI CHẤT VẤN.**

##### **1. Tòa án nhân dân huyện trả lời chất vấn của Đại biểu Phan Văn Tròn - Đơn vị xã Long Vĩnh.**

- **Chất vấn:** Vụ việc Nguyên đơn Bà Nguyễn Thị Chùng sinh 1953, Bị đơn Bà Huỳnh Thị Quang sinh 1940 (những người có liên quan Ông Trần Văn Sâu-Chồng Bà Huỳnh Thị Quang, bà Trần Thị Huệ - con bà Huỳnh Thị Quang). Nội dung vụ việc liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền sử dụng đất đai, Đất tọa lạc tại Ấp Xẻo Bọng, Xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nội dung này Tại kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện, Đại biểu Đào Văn Năng có thay mặt Tổ đại biểu HĐND xã Long Vĩnh chất vấn Chánh án tòa án nhân dân huyện). Vụ việc được nhiều cử tri quan tâm và vô cùng bức xúc, vì đã kéo dài nhiều năm chưa có kết luận của Tòa án án nhân dân huyện và chưa được giải quyết thỏa đáng. Xin Chánh án tòa án nhân dân huyện cho ý kiến về vấn đề trên; cử tri sẽ đợi thời gian bao lâu nữa (cử tri hỏi bao nhiêu năm nữa) mới có kết luận của Tòa và được giải quyết thỏa đáng?

- **Trả lời:** Theo tư liệu địa chính thu thập được vào năm 1983 phần đất tranh chấp do ông Huỳnh Văn Sinh là người kê khai. Nhưng quá trình xác minh tại địa phương không ai biết ông Huỳnh Văn Sinh trước đây và hiện tại là ai. Tra cứu tàng thư hộ khẩu của công an huyện Duyên Hải cũng không có nhân khẩu tên Huỳnh Văn Sinh ngụ ấp Xẻo Bọng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh như tư liệu kê khai địa chính. Hồ sơ tư liệu thu thập được cũng không có tư liệu nào trong giai đoạn chuyển từ ông Sinh sang cho bà Chùng năm 1996 nên khó khăn trong việc đánh giá chứng cứ. Mặt khác, việc thu thập chứng cứ từ bà Nhuận, ông Dân còn chậm do bà Nhuận, ông Dân đều cư trú tại tỉnh Bình Dương nhưng không thu thập được địa chỉ cụ thể. Đến nay, Tòa án mới tiến hành thu thập được địa chỉ của ông Dân. Theo hồ sơ tư liệu và thực tế sử dụng thì phía bà Chùng không trực tiếp canh tác mà phía bà Quang canh tác sử dụng nhưng UBND huyện Duyên Hải lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Chùng. Việc đánh giá chứng cứ và đường lối giải quyết vụ án hết sức khó khăn. Tòa án huyện Duyên Hải đã cố gắng thu thập tài liệu chứng cứ cơ bản

để xử lý dứt điểm vụ án nhưng chưa thống nhất đường lối giải quyết và đang xin ý kiến Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh để sớm đưa vụ án ra xét xử, phục vụ tình hình chính trị địa phương (*Dự kiến xét xử trong năm 2023*).

- **Chất vấn:** Vụ việc Bà Hồng Thị Luận thừa Ông Huỳnh Văn Côi về việc phá hoại tài sản (đốn tre) Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải thụ lý từ năm 2015 đến nay chưa giải quyết (ấp kênh đào, xã Long Vĩnh). Tại kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện, Đại biểu Đào Văn Năng có thay mặt Tổ đại biểu HĐND xã Long Vĩnh chất vấn Chánh án tòa án nhân dân huyện. Tòa có hứa giải quyết dứt điểm trong năm 2022. Xin hỏi chánh án, đến thời điểm hiện tại vụ án đã có kết luận và giải quyết của Tòa chưa?

- **Trả lời:** Từ khi thụ lý hồ sơ vụ án đến nay được thay đổi qua Thẩm phán khác nhau (*do luôn chuyển công tác*) nên khi Thẩm phán mới tiếp nhận hồ sơ để tiến hành tố tụng giải quyết tiếp tục nhằm để xác định yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn **Hồng Thị Luận** cho cụ thể, rõ ràng. Vụ án này đang được tiến hành tố tụng, tuy nhiên do vụ án có tính chất phức tạp, cần thu thập thêm nhiều tài liệu chứng cứ, xác minh.... mới đảm bảo đầy đủ căn cứ để xét xử. Đã lên lịch thẩm định lại ngày 20/12/2022. Sau khi có kết quả thẩm định, Tòa án tiến hành thủ tục hòa giải, mở phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ là đưa ra xét xử được (*Dự kiến xét xử xong trong tháng 01/2023*).

## **2. Tòa án nhân dân huyện trả lời chất vấn của Đại biểu Trầm Thanh Tâm - Đơn vị xã Đôn Châu.**

- **Chất vấn:** Qua phản ánh của cử tri Ông Kiên Rượng, hộ khẩu thường trú ấp Tà Rom B, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có tranh chấp ranh giới đất ở với phần đất của bà Thạch Thị Hanh, cư ngụ cùng ấp Tà Rom B; theo ý kiến của ông Kiên Rượng là bà Thạch Thị Hanh có xây dựng nhà vệ sinh trên phần đất của ông Rượng. Qua hòa giải ở cơ sở không thành nên ông Rượng làm đơn gửi đến Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải, có giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện ngày 21/10/2021 của Thẩm phán Nguyễn Văn Thảo ký, đến nay Ông Kiên Rượng đã đến Tòa án nhân dân huyện rất nhiều lần nhưng Tòa chưa giải quyết, vì vậy ông Kiên Rượng yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải sớm giải quyết vụ việc tranh chấp nêu trên. Với vấn đề này Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Đôn Châu đề xuất với Tòa án nhân dân huyện sớm giải quyết vụ việc trên để hai gia đình đương sự sớm ổn định, tránh tình hình mâu thuẫn diễn ra phức tạp.

- **Trả lời:** Vụ kiện Ông Kiên Rượng và bà Thạch Thị Hanh đã qua thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhưng không thành; Tòa án đang tiến hành xem xét thụ lý theo thủ tục tố tụng dân sự.

## **II. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢ LỜI CHẤT VẤN.**

### **1. Trả lời chất vấn của Đại biểu Huỳnh Thị Triều - Đơn vị thị trấn Long Thành:**

- **Chất vấn:** Năm 2022, Đảng bộ và nhân dân huyện Duyên Hải ra sức thi đua xây dựng huyện nông thôn mới, trong đó UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới đã đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên việc chúng ta lo ngại là sau khi huyện được công nhận huyện nông thôn mới, để duy trì và tiếp tục nâng chất các tiêu chí, huyện ta sẽ tận dụng nguồn lực từ đâu và có giải pháp gì để duy trì, vì chúng ta biết nguồn lực từ dân hay ngân sách đều hữu hạn, trong khi huyện ta nguồn lực kinh tế còn khó khăn.

- **Trả lời:** Xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, làm sao chúng ta phải phát huy tối đa vai trò chủ thể của Nhân dân trong tham gia xây dựng NTM với phương châm “dân biết - dân bàn - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng”.

Trong thời gian qua, bằng nguồn vốn của Trung ương, Tỉnh, kết hợp với vốn của địa phương, đặc biệt là vốn huy động trong dân, chúng ta cũng đã triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, huyện NTM (đặc biệt là trong năm 2022, 2023, Tỉnh đã phân bổ trên 189 tỷ đồng để hoàn thiện tiêu chí huyện NTM).

Sau khi được công nhận xã NTM, NTM nâng cao hay huyện NTM rồi, hướng tới chúng ta muốn nâng chất để hoàn thành NTM nâng cao hay NTM kiểu mẫu thì chúng ta phải cân đối nguồn vốn được phân bổ hàng năm của Tỉnh cùng với vốn của huyện mà đặc biệt là phải huy động nguồn vốn trong dân là chính (vì giai đoạn này Trung ương sẽ không phân bổ vốn để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu).

Bên cạnh những tiêu chí cứng chúng ta phải huy động nguồn vốn để thực hiện thì chúng ta phải việc vận động người dân tích cực tham gia, hưởng ứng chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí NTM, nhất là các tiêu chí về xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp theo Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

## 2. Trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Thị Nhơn Hòa - Đơn vị xã Ngũ Lạc:

- **Chất vấn:** Trong đánh giá về công tác phòng, chống tội phạm năm 2022, những hạn chế có nêu:” Các biện pháp phòng ngừa tội phạm mang lại hiệu quả chưa cao”. Với trách nhiệm là người đứng đầu ngành, như vậy đồng chí Trưởng công an huyện có những giải pháp, biện pháp gì về phòng ngừa tội phạm, làm giảm tội phạm trật tự xã hội thiết thực nhất, áp dụng trên địa bàn huyện trong thời gian tới mang lại hiệu quả cao (nhất là tội phạm về ma túy).

- **Trả lời:** Năm 2022 tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được đánh giá là ổn định. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển thì tình hình an ninh trật tự ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy, trộm cắp,... Chúng tôi thấy đây là những vấn đề cần phải quan tâm nhiều, nhất là khi chúng ta được công nhận huyện NTM.

\* *Về hướng tới:*

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền để mọi người dân cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để phòng ngừa chung, trong đó tập trung vào các hành vi chủ yếu như là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng xã hội,...

Chỉ đạo lực lượng thường xuyên cập nhật, bổ sung dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư, đây là nguồn dữ liệu quan trọng, vừa phục vụ hiệu quả việc xây dựng Chính phủ điện tử thời gian tới, đồng thời phục vụ đắc lực trong công tác phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm.

Tiếp tục vận động doanh nghiệp, hộ gia đình lắp đặt camera giám sát về ANTT; Chỉ đạo lực lượng Công an triển khai thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ của Công an, nhất là công tác điều tra cơ bản, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phòng ngừa với các loại tội phạm.

Đối với tội phạm về ma túy: Sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tập trung quản lý chặt các loại đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn, kịp thời phát hiện các đường dây đưa ma túy vào địa bàn tiêu thụ để bắt, xử lý các đối tượng.

### **3. Trả lời chất vấn của Đại biểu Lâm Thái Hoàng Dân - Đơn vị xã Long Khánh:**

- **Chất vấn:** Tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2022, bản thân cũng đã có chất vấn và được nghe chủ tịch UBND huyện trả lời (sẽ giải quyết cho 04 hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã theo Nghị quyết 69/2018/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đất ở) nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tại kỳ họp cuối năm 2022, muốn nghe lãnh đạo UBND huyện có văn bản cho ý kiến chỉ đạo giải quyết? Xã Long Khánh có 06 hộ được phê duyệt, khi triển khai thực hiện các thủ tục hoàn thành hồ sơ gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì không chuyển được (lý do Nghị quyết 69 đã hết hiệu lực). Hiện nay xã còn đang vướn, đề nghị lãnh đạo UBND huyện sớm có hướng giải quyết.

- **Trả lời:** Về thực hiện Nghị quyết 69/2018/HĐND, ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Sau khi triển khai thì các địa phương tìm quỹ đất cho các hộ dân được hưởng lợi quá chậm, thậm chí tìm được quỹ đất rồi thoả thuận, thống nhất giá rồi, cho làm thủ tục, cuối cùng giấy Chứng nhận QSDĐ còn tại ngân hàng nên không làm thủ tục tách thửa được.

Đối với xã Long Khánh có 06 hộ được phê duyệt danh sách, trong đó có 4 hộ đã được đo đạc số liệu về đất đai nhưng chưa thu hồi đất để giao cho các hộ hưởng lợi được.

**Lý do:** 4 hộ trễ hạn là do địa phương mua đất chậm (khi thoả thuận mua được đất thì Nghị quyết đã gần hết hạn thực hiện) và giấy Chứng nhận QSDĐ của hộ bán đang thế chấp Ngân hàng nên phải chờ hộ hoàn trả nợ ngân hàng xong mới lấy giấy Chứng nhận QSDĐ ra đo đạc được, hiện tại chỉ nhận được 1

giấy gốc, các giấy còn lại đang thế chấp ở ngân hàng và lúc này Nghị quyết 69/2018/HĐND, ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã hết thời hạn nên vương về nghĩa vụ tài chính.

Còn 2 hộ còn lại 1 hộ chưa mua được đất, 1 hộ giấy chứng nhận trùng thửa (2 giấy nhưng cùng 1 thửa đất) nên chưa làm hồ sơ được.

Thời gian qua UBND huyện cũng đã tổng hợp những trường hợp trên báo cáo về sở TNMT và UBND Tỉnh cho ý kiến, nhưng đến nay chưa có ý kiến phản hồi.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị lên Sở Tài nguyên và UBND tỉnh để xem xét cho ý kiến giải quyết những khó khăn, vướng mắc nêu trên.

#### 4. Trả lời chất vấn của Đại biểu Hà Thanh Phương - Đơn vị xã Đôn Xuân:

- **Chất vấn:** Nhìn chung trong thời gian qua việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo khắc phục có hiệu quả. Riêng công trình tuyến đường: “Đường liên ấp Kênh Đào – Xẻo Bọng – Thốt Lốt xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải” thuộc xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải; Công trình này hiện nay chưa khắc phục theo yêu cầu của Đoàn giám sát; cũng như Chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa thực hiện công văn số: 703/UBND-KT, ngày 01/6/2021 của UBND huyện Duyên Hải “Về việc khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế Xã hội, HĐND huyện”. Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện có phát hành Công văn số 02/CV-HĐND, ngày 04/10/2022 “về việc tiếp tục khắc phục kết luận số 01/BC-ĐGS, ngày 14/5/2021 của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện”. Nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa khắc phục. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện nêu lý do sau chưa khắc phục và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, hướng xử lý trong thời gian tới?

- **Trả lời:** Nhìn chung thời gian qua, UBND huyện rất quan tâm đến việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên cơ sở những ý kiến kết luận giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện.

Riêng đối với công trình tuyến đường: “Đường liên ấp Kênh Đào – Xẻo Bọng – Thốt Lốt xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải” do UBND xã Long Vĩnh làm chủ đầu tư (Đơn vị thi công là Doanh nghiệp Hồ Trí xã Long Vĩnh).

Đây là công trình chỉ định thầu, huyện cũng quan tâm, ưu tiên cho doanh nghiệp địa phương thực hiện. Tuy nhiên Doanh nghiệp này thực hiện chưa đạt yêu cầu, mặt dù đã được đóng góp, khắc phục, nhưng Doanh nghiệp chưa kịp thời khắc phục.

Trên cơ sở phán ánh của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện, UBND huyện có làm việc với Doanh nghiệp và UBND xã Long Vĩnh ( chủ đầu tư ) và đơn vị giám sát, đồng thời phê bình chủ đầu tư và đơn vị giám sát chưa làm tròn trách nhiệm, thiếu đôn đốc đơn vị thi công khắc phục theo chỉ đạo của trên.

Bên cạnh đó phê bình Doanh nghiệp địa phương mà chưa làm tròn trách nhiệm của mình, đồng thời cho doanh nghiệp cam kết từ nay đến cuối tháng

01/2023 (trước tết Nguyên Đán) phải khắc phục xong. Nếu không khắc phục thì sẽ xử lý theo quy định, đồng thời năm tới thì sẽ không giao công trình cho doanh nghiệp này thi công nữa.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Duyên Hải khóa X, Thường trực HĐND báo đến đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Thường trực HĐND các xã - thị trấn nắm./.

**Nơi nhận:**

- UBND, UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã - thị trấn;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, HĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Thái Thị Mỹ Dung**